

Số: 18 /TB - UBND

Tuy Phước, ngày 28 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Tích Hiếu- Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác hành nghề y, dược tư nhân năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Ngày 25/02/2014, tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Phạm Tích Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hành nghề y, dược tư nhân năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban huyện; lãnh đạo UBND, Trạm Y tế các xã, thị trấn và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Trong năm qua, công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân được chú trọng, thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Khám bệnh, chữa bệnh, triển khai tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh và các quy định của pháp luật về kinh doanh thực phẩm chức năng cho các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và của xã, thị trấn kiểm tra việc hoạt động của cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện. Nhìn chung, thời gian qua hoạt động y, dược tư nhân đã dần đi vào nề nếp, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đã khai thác, cung cấp kịp thời các dịch vụ khám, chữa bệnh có chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời, chia sẻ gánh nặng, giảm sức ép đối với y tế công lập, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong khám và chữa bệnh, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của hành nghề y, dược tư nhân còn một số mặt tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hành nghề y, dược tư nhân của một số ít cấp ủy, chính quyền chưa được tập trung đúng mức; việc tổ chức kiểm tra và xử lý các cá nhân hành nghề y, dược bất hợp pháp và bán thuốc tây ngoài chợ chưa được thường xuyên; các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân chưa thông tin kịp thời các bệnh truyền nhiễm gây dịch về Phòng Y tế; Trạm Y tế xã, thị trấn, chưa chấp hành việc xử lý rác thải y tế theo quy định,...

Để hành nghề y, dược tư nhân đi vào nề nếp, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ khám, chữa bệnh có chất lượng cho nhân dân. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngành y tế, các phòng, ban, ngành hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản dưới luật, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý hành nghề y, dược tư nhân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng hiểu rõ về hành nghề y, dược tư nhân, thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng và các cấp chính quyền đối với công tác quản lý hành nghề tư nhân.

HL

2. Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức cập nhật kiến thức cho người hành nghề y, dược tư nhân về các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân và những quy định về chuyên môn kỹ thuật, những kiến thức mới về y học để những người hành nghề tự giác thực hiện, chú trọng nâng cao y đức hành nghề phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Đồng thời yêu cầu các cơ sở hành nghề y dược tư nhân phối hợp thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời các bệnh truyền nhiễm gây dịch theo đúng quy định. Phòng Y tế huyện tăng cường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thu gom rác thải y tế tại các Trạm Y tế và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và kiểm tra việc hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Kịp thời phát hiện và xử phạt đối với các cơ sở vi phạm. Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt; phê bình các hình vi vi phạm trên lĩnh vực này.

3. Trung tâm Y tế huyện cần quản lý chặt chẽ cán bộ chuyên môn trong ngành, đặc biệt là quản lý ngày giờ công, tránh tình trạng sử dụng ngày, giờ công, giờ trực để làm việc cho bệnh viện tư hoặc tranh thủ về hành nghề y dược tư nhân; tăng cường công tác quản lý cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện, nhất là các loại thuốc gây nghiện hướng thần. Chú trọng việc giáo dục y đức nghề nghiệp cho cán bộ của ngành y tế. Phối hợp với Phòng TN&MT huyện triển khai thực hiện cam kết môi trường tại Phòng khám khu vực Phước Hòa và 13 Trạm Y tế xã, thị trấn theo đúng quy định. Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn kiểm tra, lập danh sách báo cáo đề xuất cho UBND xã, thị trấn các cơ sở hoạt động không phép để xử lý, đồng thời yêu cầu Trạm Y tế các xã, thị trấn tiến hành thu gom rác thải y tế theo đúng tinh thần văn bản chỉ đạo của UBND huyện.

4. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ quan chức năng theo phân cấp quản lý, tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, kiên quyết không để các trường hợp bán thuốc không phép ngoài chợ. Thường xuyên kiểm tra việc đăng ký và cấp giấy phép hành nghề của tất cả các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm cần được xử lý nghiêm túc theo quy định hiện hành. Đến ngày 15/3/2014 tất cả các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn xã, thị trấn không phép phải cam kết không hoạt động.

Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Thông báo này và thường xuyên báo cáo, đề xuất cho UBND huyện để kịp thời xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT/UBND huyện;
- Các phòng: Y tế, TTYT, TNMT, CA, Đài TT;
- UBND, Trạm Y tế các xã, thị trấn;
- CVP, CVVP(K4);
- Lưu: VT.



Phan Văn Khiêm